

Sẵn sàng đón năm học mới



Từ năm học này, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng) được dạy và học trong những phòng học mới.

Những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng đang tích cực chuẩn bị các hệ điều kiện sẵn sàng đón năm học 2024 - 2025 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Năm học này, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Đông Tân sẽ không còn phải học trong dãy nhà cấp 4 xuống cấp, không bảo đảm an toàn nữa vì vừa được tiếp nhận một dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học mới kiến cổ. Bà Bùi Thị Uyên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đầu năm 2024, Đảng ủy, UBND xã đã kêu gọi đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng bổ sung một số phòng học mới để xóa dãy nhà cấp 4 xuống cấp. Nhà trường đã có đủ 23 phòng học kiến cổ đáp ứng nhu cầu học tập của gần 750 học sinh, tạo động lực để thầy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". Hiện nhà trường đang khẩn trương rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, ưu tiên thầy

cô giáo dạy khối 5 và khối 9 là 2 khối thực hiện chương trình sách giáo khoa mới 2018; đồng thời hướng dẫn phụ huynh học sinh chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, bảo đảm an toàn học kiến cổ, trang bị đầy đủ chữa cháy, thông báo lịch tự trường tới phụ huynh và học sinh.

Ông Ngô Văn Bình, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Tân cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi vì con cháu được học trong các phòng học mới khang trang. Gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các cháu bước vào năm học mới với quyết tâm mới đạt thành tích học tập tốt.

Cùng chung niềm vui năm học mới được bổ sung cơ sở vật chất, ông Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Sơn cho biết: Một số phòng học của nhà trường xây dựng từ lâu đã xuống cấp không bảo đảm cho việc dạy và

học, do đó phải ngừng sử dụng dẫn đến thiếu phòng học, phải tổ chức học 2 ca. Chia sẻ khó khăn với nhà trường, một người con xa quê thành đạt đã hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng mới 6 phòng học kiến cổ, trang bị đầy đủ quạt mát và hệ thống chiếu sáng bảo đảm cho việc dạy và học. Bước vào năm học 2024 - 2025, nhà trường sẽ sử dụng cơ sở mới này để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn.

Với cấp học nào sự chuẩn bị các hệ điều kiện cho năm học mới cũng đều quan trọng, song với cấp mầm non thì có nhiều việc cần chuẩn bị hơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo, khéo léo của các cô giáo. Bà Nhâm Minh Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hoàng cho biết: Khi học sinh nghỉ hè, 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đến cắt tỉa, trồng mới hoa, cây xanh trong khuôn viên; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ

chơi, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bổ sung. Các cô giáo cũng tích cực làm mới đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; trang trí góc học tập theo chủ đề, chủ điểm; làm sạch đồ dùng, đồ chơi của trẻ; luyện tập các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức.

Thời gian qua, huyện Đông Hưng luôn quan tâm, tạo điều kiện quy hoạch đất đai, huy động các nguồn lực để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất các trường học theo yêu cầu chuẩn quốc gia. Chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện cần thiết để đón học sinh tựu trường đúng thời gian quy định. Bà Cao Thị Kim Quy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định để triển khai các công việc chuẩn bị cho năm học mới; phân công chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của từng giáo viên. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Rà soát, bổ sung đầu tư kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học; tu bổ tạo cảnh quan trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện... Hướng dẫn phụ huynh mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa, quan tâm hỗ trợ học sinh gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2024 - 2025, toàn huyện đã có 8 trường học được đầu tư xây dựng các phòng học, phòng chức năng mới với nguồn kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

THU HIỀN

Thu hút phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt hội

Nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong gia đình và cộng đồng, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn có nhiều hoạt động dành riêng cho phụ nữ cao tuổi.

Cũng như nhiều địa phương khác, trước kia, ở xã An Quý (Quỳnh Phụ), khi bước qua tuổi 60, phụ nữ thường nghỉ sinh hoạt hội phụ nữ để tham gia hội người cao tuổi. Lý giải điều này, bà Tô Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Phụ nữ thường quan niệm "60 đã là tuổi già", khi đã hết tuổi lao động chỉ nên ở nhà nghỉ ngơi hoặc phụ giúp con cháu việc gia đình. Bên cạnh đó, có người không có điều kiện đóng hội phí nên nhiều phụ nữ từ 60 tuổi đã xin ra khỏi hội. Để khắc phục tình trạng này, Hội đã rà soát về điều kiện, hoàn cảnh của từng phụ nữ cao tuổi trên địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, từ đó tìm biện pháp tháo gỡ, vận động các bà, các mẹ trở lại tham gia sinh hoạt. Hội vừa khuyến khích các bà, các mẹ tham gia các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vừa xem xét miễn, giảm hội phí...

Cùng với đó, 3/4 chi hội phụ nữ trong xã thành lập câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi thu hút gần 200 phụ nữ cao tuổi tham gia. Đối với phụ nữ cao tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống, các chi hội đã vận động hội viên hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để họ thấy ấm lòng và gần gũi hơn với tổ chức hội. Bà Nguyễn Thị Tui, Chi hội trưởng Chi hội

Người cao tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi thôn Lai Ôn cho biết: Câu lạc bộ có hơn 50 thành viên, sinh hoạt 3 tháng/lần. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục, Câu lạc bộ đã ra mắt mô hình thu gom phế liệu, xây dựng quy trình thương mại giúp phụ nữ có thu nhập ổn định. Các thành viên rất nhiệt tình tham gia.

Thực tế cho thấy hội viên phụ nữ là người cao tuổi không chỉ là tấm gương trong gia đình, cộng đồng mà còn có trách nhiệm cao trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng tình đoàn kết, gần gũi trong cộng đồng dân cư. Điển hình như bà

Trần Thị Quỳnh, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) đã vận động gia đình đóng góp và ủng hộ 102 triệu đồng làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới; bà Đoàn Thị Di, thôn Chỉ Trung, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) có cơ sở ấp trứng gà, vịt, bán thức ăn chăn nuôi, thu lãi 250 - 350 triệu đồng/năm.

Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027. Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi", "Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030", nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Đồng thời tạo sự chuyển

biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, bảo vệ, phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi; vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, thu hút phụ nữ cao tuổi tham gia tổ chức hội.

Theo bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã trao tặng 2.183 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ mừng thọ với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho phụ nữ cao tuổi; vận động hỗ trợ và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 33 mái ấm tình thương cho phụ nữ cao tuổi. Các cấp hội duy trì hoạt động của 1.135 mô hình câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ phụ nữ cao tuổi... thu hút 39.240 phụ nữ cao tuổi tham gia. Hội cơ sở còn chú trọng giám sát việc tổ chức mừng thọ đầu năm, chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng, bảo hiểm y tế đối với phụ nữ từ 80 tuổi trở lên, phụ nữ cao tuổi đơn thân không nơi nương tựa, phụ nữ cao tuổi thuộc diện hộ nghèo.

KUẤN PHƯƠNG



Kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ cao tuổi xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ).

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH Tích cực truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Sôi nổi, hào hứng là không khí của buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tại Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Tại buổi truyền thông, hơn 1.700 cán bộ, giáo viên và học sinh trong Trường đã được cung cấp các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người. Các em học sinh cũng được giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng. Em Dương Phúc Bảo Lâm, học sinh lớp 6A7, Trường THCS Kỳ Bá cho biết: Thông qua những buổi truyền thông ngoại khóa như thế này giúp chúng em hiểu hơn về tác hại của thuốc lá điện tử, từ đó nói không với thuốc lá điện

tử. Em sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè không sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử bởi nó có rất nhiều tác hại tới sức khỏe con người. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết: Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay trong trường THCS, THPT rất đáng báo động. Một trong những nguyên nhân là do tâm lý tuổi vị thành niên tò mò, muốn khám phá cái mới, thích chứng tỏ bản thân và thích theo "trend" (trào lưu hoặc xu hướng nhất thời). Là người trực tiếp truyền đạt những kiến thức cho các em, tại các buổi truyền thông, tôi luôn khuyến khích các em chia sẻ về những điều các em biết về thuốc lá điện tử, so sánh với thuốc lá truyền thống, từ đó các em

đã tự trả lời câu hỏi vì sao hiện nay thuốc lá điện tử lại hấp dẫn các bạn trẻ đến thế. Qua việc tìm hiểu trực quan, các em đã đọc được những thành phần độc hại, cảnh báo ghi trên nhãn dán của những lọ tinh dầu, phân tích cấu tạo của những điều thuốc lá điện tử để hiểu được sự nguy hiểm khi sử dụng thuốc lá điện tử và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe và tuổi thọ của các bạn trẻ.

Nhằm góp phần xây dựng trường học an toàn, không khói thuốc, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử và biến đổi tâm sinh lý tuổi học đường cho hàng nghìn học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm công tác truyền thông mang lại

hiệu quả thiết thực, nội dung các buổi truyền thông tập trung vào việc phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nêu rõ tác hại của các hợp chất chứa trong thuốc lá điện tử đối với sức khỏe và sự cần thiết của việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Hình thức truyền thông là trực tiếp trao đổi, giao lưu với các em học sinh tại các trường học.

Từ những kiến thức được truyền đạt, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đối với giáo viên, học sinh; phát động phong trào thi đua phòng, chống tác hại của thuốc lá ở các tổ chuyên môn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống; gắn biển "cấm hút thuốc" tại hành lang, lớp học, phòng họp, phòng thí nghiệm, khu giảng đường; tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đối với giáo viên, học sinh; tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường... Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử và biến đổi tâm sinh lý tuổi học đường cho hàng nghìn học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm công tác truyền thông mang lại

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: Việc tổ chức truyền thông về thuốc lá điện tử và biến đổi tâm sinh lý tuổi học đường là biện pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn hành vi hút thuốc lá của các em học sinh, giáo dục các em ý thức tuân thủ pháp luật, nội quy của nhà trường về việc nghiêm cấm mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Thời gian tới, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, giúp nâng cao hơn nữa ý thức của các em học sinh trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

THU HOÀI

MTTQ XÃ ĐÔNG HOÀNG Phát huy vai trò xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự

Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự luôn được MTTQ xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Bùi Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chủ động xây dựng, củng cố các lực lượng an ninh cơ sở. Đến nay, toàn xã có 3 tổ tự quản về an ninh trật tự, 4 tổ tự quản an toàn giao thông, 1 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", 2 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các mô hình thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Trong năm 2023, MTTQ xã đã huy động các nguồn lực triển khai xây dựng mô hình "Camera an ninh" gồm 32 camera giám sát an ninh trật tự được lắp đặt tại các tuyến đường, khu dân cư với tổng số tiền 120 triệu đồng. Đại úy Phan Hải Hùng, Trưởng Công an xã cho biết: Đông Hoàng là xã biên giới biển với địa bàn rộng và có 3,5km bờ biển tập trung nhiều người dân từ nơi khác đến làm ăn. Cùng với đó, xã có 1 nhà thờ giáo xứ, 2 nhà thờ họ lệ với 250 hộ là vùng bảo tồn đạo Thiên Chúa. Vì vậy, để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với MTTQ xã, các đoàn thể chính trị - xã hội,

các chức sắc, chức việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức đấu tranh phòng ngừa, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đồng thời bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2024 xã Đông Hoàng không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm đã giúp người dân yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế. Anh Đặng Văn Giáp, thôn Tân Lạc chia sẻ: Tổ tự quản chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chủ động xây dựng, củng cố các lực lượng an ninh cơ sở. Đến nay, toàn xã có 3 tổ tự quản về an ninh trật tự, 4 tổ tự quản an toàn giao thông, 1 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", 2 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các mô hình thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

hoạt động tích cực của các đội tự quản về an ninh, trật tự và lực lượng công an xã nên trang trại của tôi luôn được bảo vệ an ninh, trật tự ở khu dân cư đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đưa xã Đông Hoàng về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

NGUYỄN TRIỆU



Truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử tại Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).



MTTQ xã Đông Hoàng phối hợp với lực lượng công an xã thông tin cho người dân về hình thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.